

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu Hà Nội có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng các Bộ: Công an, Y tế, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Bình Dương, Phú Yên, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh; Tổng biên tập Báo Nhân dân, Tổng Giám đốc các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam. Tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại đầu cầu các tỉnh, thành phố có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, liên quan, Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, Phú Yên, Khánh Hòa.

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo kết quả 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quán triệt Điện ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi nghe ý kiến của Lãnh đạo các địa phương, các Bộ trưởng, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan và phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, sự đồng lòng, tham gia tích cực của nhân dân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam,

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng tình nguyện đã và đang nỗ lực, quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại các tỉnh, Thành phố đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16). Càng khó khăn, phức tạp thì càng phải đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bình tĩnh, kiên trì, sáng suốt để đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Chính phủ chia sẻ với những khó khăn của nhân dân và doanh nghiệp đang gặp phải, nhất là khi thực hiện Chỉ thị 16 (các hoạt động bị hạn chế, biến động ở mức cao, các cháu học sinh không có kỳ nghỉ trọn vẹn, một bộ phận người dân mất việc, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động...); sẽ tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện để các tỉnh, thành phố ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả giúp đỡ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện cao nhất có thể.

2. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 16 tại một số địa phương còn chưa nghiêm, thiếu sự kiểm tra, giám sát; một bộ phận người dân chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội, nhất là yêu cầu giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường..., vẫn còn tình trạng tập trung đông người ở nhiều nơi; còn có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Tại nhiều nơi, Tổ COVID cộng đồng chưa được thành lập. Việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại một số nơi còn chưa tốt, kể cả các địa phương có điều kiện, nhất là về trang thiết bị, vật tư và nhân lực. Việc tổ chức tiêm vắc xin tại các địa phương vẫn còn chậm. Lượng người về từ các vùng có dịch đến các địa phương lân cận lớn, tuy nhiên việc quản lý, kiểm soát chưa thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Còn để xảy ra ách tắc cục bộ trong vận tải, lưu thông hàng hóa... Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả ngay các hạn chế này trong những ngày tới để thực hiện giãn cách thực chất, có hiệu quả

3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt và triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 21 tháng 7 năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu ở tầm quốc gia dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ vào tình hình thực tế, các bộ, ngành, địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn theo nguyên tắc trong tình hình mới phải có cách tiếp cận mới và các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn; có thể áp dụng các biện pháp với mức yêu cầu cao hơn (theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan) so với Chỉ thị 16 nhằm hạn chế

giao lưu, tiếp xúc giữa người với người để nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, song phải tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện và đẩy mạnh kêu gọi, vận động người dân nâng cao ý thức, tích cực, tự giác thực hiện; cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh những cá nhân, tập thể không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế. Các địa phương không tự đặt ra các quy định, thủ tục (như quy định về loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không thiết yếu) trái với quy định chung nhất là của pháp luật; những gì chưa hợp lý phát sinh từ thực tiễn cần đề xuất sửa đổi, điều chỉnh tổng thể, hợp lý, phù hợp.

4. Đối với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

a) Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn một cách quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả; trong thời gian này tập trung ưu tiên cao nhất cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, nhất là những nơi có ổ dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng người dân. Trong thực hiện Chỉ thị 16 phải quán triệt phương châm: **rõ** (phân công, quy định rõ ràng trách nhiệm của cả cơ quan Nhà nước và người dân; **ng nghiêm** (thực hiện nghiêm, triệt để, chặt chẽ yêu cầu giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, ở nguyên tại chỗ, không di chuyển, đặc biệt trong các khu vực phong tỏa, cách ly, không để “chặt ngoài, lỏng trong”); **chắc** (bảo đảm duy trì kết quả chắc chắn, bền vững; làm đến đâu chắc đến đó) và **hiệu quả** (phát hiện nhanh nguồn bệnh, truy vết hiệu quả, phong tỏa, cách ly chặt chẽ, nghiêm túc, hạn chế tối đa số ca nhiễm mới, nếu có ca nhiễm thì cố gắng không để chuyển nặng, giảm tối đa ca tử vong).

b) Các lực lượng chức năng tại cơ sở như công an, quân đội, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Tổ COVID cộng đồng... tăng cường cao độ việc kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, đôn đốc, vận động, xử phạt những trường hợp không chấp hành việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng, xã, phường... bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách, không để xảy ra tụ tập đông người; chú ý động viên các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực thực hiện yêu cầu giãn cách, phát hiện người không thực hiện để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh.

Các địa phương chưa thành lập thì phải thành lập ngay Tổ COVID cộng đồng; tăng cường cao độ hoạt động của Tổ COVID cộng đồng; phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể và vai trò nòng cốt là lực lượng công an, quân đội, Tổ COVID cộng đồng để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhắc nhở, đôn đốc nhân dân thực hiện yêu cầu giãn cách. Tại những “điểm nóng” cần huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm. Thành lập các trung tâm tư vấn, cứu trợ, đường dây nóng, Zalo, các nền tảng số... để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, đáp ứng nhu cầu về y tế của mọi người dân, nhất là hỗ trợ các ca bệnh nặng. Căn cứ “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng,

chống dịch COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình dịch ở địa phương để quyết định các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể, quyết liệt và tổ chức thực hiện nghiêm, chặt chẽ, hiệu quả.

c) Tận dụng tối đa thời gian “vàng” khi thực hiện giãn cách để tăng tốc làm sạch các vùng dịch, ổ dịch trong tuần đầu thực hiện giãn cách, phát hiện tối đa các ổ dịch trên địa bàn, dứt khoát không để phát sinh ổ dịch mới, hình thành vùng an toàn, vững chắc, nhanh nhất có thể.

d) Bảo đảm kịp thời, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt chú trọng phải bảo đảm có đủ số lượng máy thở, ô xy. Các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng chống, dịch trên địa bàn, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế tổng hợp, xử lý, điều phối theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm hỗ trợ đúng nơi thực sự có nhu cầu. Bộ Y tế cùng với các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể huy động lực lượng sinh viên các trường y, dược, lực lượng ngoài nhà nước, các tổ chức tư nhân để tăng cường nhân lực chuyên môn cho các nơi cần thiết. Bảo đảm trang thiết bị phòng hộ và tiêm vắc xin đầy đủ cho lực lượng tuyến đầu, không để các lực lượng này bị lây nhiễm.

đ) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, nhất là ở khu cách ly, quan tâm đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các địa phương phải nắm chắc tình hình, xử lý ngay, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu.

e) Tổ chức tiêm vắc xin đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Các địa phương khắc phục ngay việc có vắc xin mà chưa tiêm được và tiêm không đúng đối tượng. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Bộ Y tế:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý quá tải tại các cơ sở y tế trong tiếp nhận, cách ly, điều trị người nhiễm vi rút SARS-CoV-2, quan trọng nhất là thu dung, nghiên cứu phân loại nhanh F0 theo tình trạng bệnh (rất nhẹ, nhẹ, nặng, rất nặng, cấp cứu...) để có biện pháp quản lý, điều trị khoa học, phù hợp với năng lực cách ly và tập trung nguồn lực điều trị cho các đối tượng theo hướng phân loại người nhiễm thành các tầng điều trị một cách khoa học, hợp lý, sát thực tế (3 tầng hoặc 3 tầng 5 lớp... phải thống nhất khái niệm để khi thực hiện không lúng túng) và có trung tâm điều phối thống nhất (ví dụ: nhẹ, rất nhẹ có thể điều trị ở tuyến xã, huyện hoặc nghiên cứu hướng dẫn cách ly tại gia đình một cách chu đáo, an toàn cho nhân dân yên tâm; nặng, rất nặng thì chuyển lên tuyến trên; cấp cứu tại trung tâm...).

b) Phân bổ kịp thời, hợp lý lượng vắc xin đã có, tập trung cho các địa bàn, đối tượng ưu tiên, có nguy cơ cao và hướng dẫn, đôn đốc việc tiêm vắc xin theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Lưu ý chỉ đạo việc tiêm vắc xin theo nguyên tắc bảo đảm công bằng trong tiếp cận, đúng đối tượng, kiên quyết không để hiện tượng xin - cho, đồng thời tránh tâm lý đợi chờ, lựa chọn vắc xin bằng các quy định, quy chế cụ thể, rõ ràng để người dân giám sát; mở rộng diện tiêm vắc xin theo các khuyến nghị của WHO, trong đó có người cao tuổi, người có bệnh nền. Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp sai phạm.

c) Hướng dẫn chi tiết thực hiện việc kết hợp hài hòa, hợp lý giữa y dược cổ truyền và hiện đại trong điều trị COVID-19 một cách khoa học, hiệu quả, sát thực tế.

d) Rà soát, hoàn thiện quy định về xác định tiêu chí, điều kiện, quy trình như thế nào là không có dịch, như thế nào là có dịch, khi nào thì áp dụng 15, 15+, khi nào áp dụng 16 và 16+ và khi nào dịch đi qua... để các địa phương chủ động có các biện pháp phù hợp, hiệu quả, hoặc trao đổi thống nhất với các địa phương khác về các biện pháp tăng cường, thống nhất thực hiện bảo đảm lợi ích chung.

đ) Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 200/TB-VPCP ngày 26 tháng 7 năm 2021 về nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước.

6. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch theo quy định phòng, chống dịch (đón tận nơi, khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly... một cách chặt chẽ, nghiêm túc).

7. Các bộ, ngành, địa phương liên quan hết sức chú ý việc củng cố, bảo đảm an toàn các “vùng xanh”, ít nguy cơ dịch bệnh để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải bám sát tình hình, hết sức linh hoạt để có quyết định phù hợp, nơi có ổ dịch thì cần phong tỏa chặt, cách ly nghiêm giữa người với người, gia đình với gia đình...; nơi không có dịch hoặc đảm bảo an toàn thì vẫn triển khai sản xuất, kinh doanh, tránh trường hợp cực đoan; chủ động, linh hoạt các biện pháp như “3 tại chỗ” (cách ly, ăn nghỉ, sản xuất tại chỗ), “một cung đường hai điểm đến”... để bảo toàn hoạt động sản xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đáp ứng các yêu cầu, điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch hoặc có nguy cơ cao. Tổ chức sản xuất phải an toàn và thích nghi với điều kiện cụ thể, nghiên cứu xây dựng mỗi nhà máy, xí nghiệp phải là “pháo đài” chống dịch và mỗi công nhân phải là một “chiến sỹ” chống dịch, tích cực hiệu quả để bảo đảm sản xuất, kinh doanh và sức khỏe cho chính mình.

8. Đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời đánh giá kết quả 2 tuần thực hiện giãn cách, rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, bất cập để bổ sung, điều chỉnh biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16, trong đó có thể siết chặt các biện pháp giãn cách với các yêu cầu cao hơn (16+), cương quyết, quyết liệt hơn, nhất là tổ chức thực hiện tại cơ sở và kiểm soát, kiểm tra việc chấp hành của Nhân dân.

Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cần sớm có Quy chế hoạt động, tổ chức giao ban thường xuyên, kịp thời xử lý ngay, tại chỗ các vấn đề phát sinh. Các thành viên Tổ công tác vừa phối hợp trong Tổ vừa kịp thời báo cáo Bộ trưởng để chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý nhanh nhất việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

9. Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc và các vấn đề phát sinh; có đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các phản ánh có liên quan của người dân, doanh nghiệp, hết sức tránh quan liêu, “xa dân”; cương quyết không để tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong phòng, chống dịch.

10. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường lực lượng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương bảo đảm an ninh trật tự góp phần thực hiện cách ly giữa người với người góp phần lưu thông hàng hóa tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

11. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các biện pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 ngay trong tháng 7 năm 2021 để hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc; kết nối dữ liệu và phát huy hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. Phối hợp với Bộ Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xét nghiệm và tiêm vắc xin để tránh tụ tập đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh; nghiên cứu, triển khai thực hiện thống nhất việc đăng ký tiêm vắc xin theo hình thức trực tuyến; thông tin minh bạch, công khai, chính xác diễn biến dịch tễ; nghiên cứu kỹ việc phân loại F0 và có hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách thức điều trị thí điểm F0 không có triệu chứng tại nhà trên các phương tiện thông tin truyền thông, nền tảng internet, mạng xã hội... trên cơ sở khoa học, thực tiễn và kinh nghiệm trong nước, ngoài nước.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo chí ở Trung ương, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống dịch; chú ý đầu tư có thêm các chương trình hấp dẫn, phong phú thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt nhân dân ở các địa phương đang giãn cách xã hội. Đề xuất thành lập Tổ công tác chỉ đạo truyền thông và đấu tranh với các thông tin xấu độc, xuyên tạc...

12. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn; hướng dẫn các địa phương thực hiện, rà soát, kịp thời bổ sung đối tượng cần hỗ trợ, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Công khai trên các nền tảng và các phương tiện thông tin đại chúng kết quả thực hiện.

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các địa phương có kế hoạch cụ thể tổ chức đợt thi tiếp theo của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 an toàn, bình đẳng, khách quan, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và gia đình học sinh.

14. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh (như miễn, giảm thuế), trình Chính phủ để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Công khai việc chi tiêu Quỹ vắc xin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

15. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phân luồng bằng công nghệ sao cho thuận lợi và chặt chẽ, không ách tắc giao thông, bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, không đứt gãy chuỗi cung ứng.


16. Các bộ, ngành Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, xử lý ngay các kiến nghị của các địa phương đã báo cáo tại Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của QH;
- Ủy ban Xã hội của QH;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGD công TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH,
QHQT, NC, QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q. 114

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Sỹ Hiệp